

Số: 260 /TB-UBND

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Lễ hội
đua thuyền truyền thống và các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 02/9/2017**

Ngày 03/10/2017, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm Lễ hội Đua thuyền truyền thống và các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 02/9/2017, do đồng chí Phạm Trung Đông - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBMT TQVN huyện; đại diện lãnh đạo Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh; các đồng chí thành viên BCD kỷ niệm các ngày lễ lớn huyện, Ban Tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện, Tổ trưởng Tổ Trọng tài Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan; đại diện Báo Quảng Bình, Đài Truyền Thanh huyện; đại diện lãnh đạo UBND và công chức phụ trách lĩnh vực VH-XH các xã, thị trấn và các cá nhân, tập thể được khen thưởng.

Sau khi nghe đồng chí Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện - Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội báo cáo kết quả tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống và các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 02/9/2017; ý kiến tham gia thảo luận của các đồng chí tham dự Hội nghị; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

I. Đánh giá kết quả Lễ hội đua thuyền truyền thống và các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 02/9/2017

Năm nay, Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện đã được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Bình và gần 40 kênh truyền hình trong cả nước. Ban tổ chức đã sớm ban hành Điều lệ, xây dựng kế hoạch, kịp thời chỉ đạo bổ sung, thay đổi một số nội dung phù hợp góp phần tổ chức thành công Lễ hội. Có 12 xã, thị trấn tham gia Lễ hội với 12 thuyền đua nam (Duy Ninh, Hàm Ninh, Gia Ninh, Võ Ninh, Lương Ninh, Hiền Ninh, Xuân Ninh, Trường Xuân, Hải Ninh, Vĩnh Ninh, Tân Ninh và thị trấn Quán Hàu) và 08 thuyền đua nữ (Duy Ninh, Hiền Ninh, Vĩnh Ninh, Trường Xuân, Lương Ninh, Vĩnh Ninh, Hàm Ninh và thị trấn Quán Hàu). Công tác chuẩn bị khai mạc, tổ chức Lễ hội của đua vòng bảng và vòng chung kết chu đáo, đảm bảo. Phòng VH và TT huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm VH-TT huyện, Đài Truyền thanh huyện, các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn đã phối hợp chỉ đạo treo băng cờ, khẩu hiệu, làm tốt công tác tuyên truyền và các nội

dung có liên quan. Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ chặt chẽ, phân công cán bộ bảo vệ, chốt các điểm và những nơi quy định hợp lý, khoa học, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong suốt quá trình diễn ra Lễ hội. Đài Truyền thanh huyện đã xây dựng phóng sự, đăng thư mời, thư cảm ơn..., phối hợp với Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp Lễ hội tạo điều kiện để nhân dân trong và ngoài huyện theo dõi, cổ vũ Lễ hội. Lễ hội đua thuyền đã tạo nên phong trào thi đua phấn khởi trong toàn huyện, đến mỗi cụm dân cư, thôn, xóm. Công tác xã hội hóa đạt kết quả tốt, đã huy động được 3,334 tỷ đồng, tăng 1,108 tỷ đồng so với năm 2016 (trong đó, cấp huyện là 585 triệu đồng; Hải Ninh 600 triệu đồng; Lương Ninh 306 triệu đồng; Võ Ninh 250 triệu đồng; Hiền Ninh 240 triệu đồng; thị trấn Quán Hàu 225 triệu đồng; Duy Ninh 195 triệu đồng; Xuân Ninh 180 triệu đồng; Tân Ninh 170 triệu đồng; Hàm Ninh 158 triệu đồng; Gia Ninh 150 triệu đồng; Vĩnh Ninh 140 triệu đồng; Trường Xuân 135 triệu đồng).

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 02/9 toàn huyện làm mới trên 500 câu khẩu hiệu, panô áp phít; 20 cụm cô động; 100 công chào ở các trục đường liên thôn, xã, khu trung tâm; tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, Đền tưởng niệm TNXP, Nhà thờ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ; thăm, tặng quà các gia đình, chính sách và người có công. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao ở các xã, thị trấn.

Nhìn chung, Lễ hội đua thuyền truyền thống và các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 02/9 đã được tổ chức thành công tốt đẹp và tạo được dư luận tốt trong nhân dân. Qua Lễ hội đã thể hiện được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp tích cực giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của các xã, thị trấn trong chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác xã hội hoá TDTT đã tạo nên không khí mới, phấn khởi, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng bộ và nhân dân trong toàn huyện, góp phần phát triển phong trào rèn luyện TDTT cũng như nâng tầm Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện.

Tuy vậy, quá trình tổ chức Lễ hội còn có mặt hạn chế: công tác triển khai tập luyện và một số nội dung liên quan của một số xã còn chậm; một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm túc trong quá trình tổ chức Lễ hội; một số đội đua không tham gia Lễ dâng hương theo quy định, một số đơn vị tập trung Lễ khai mạc còn chậm, các hoạt động thể dục – thể thao ở các đơn vị chưa đồng đều...

II. Một số nội dung tiếp tục thực hiện trong thời gian tới

1. Ban chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn, Ban Tổ chức Lễ hội cần rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế để tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 02/9 đạt hiệu quả, đặc biệt là Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện và

xây dựng Điều lệ hợp lý, chặt chẽ, khoa học, đảm bảo đúng quy trình của Lễ hội truyền thống; xây dựng kế hoạch sớm, phối hợp tuyên truyền, vận động để nhân dân tham gia tích cực, góp phần tổ chức thành công Lễ hội.

2. Giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Điều lệ Lễ hội đua thuyền để ban hành vào đầu năm 2018, trong đó định hướng xây dựng Điều lệ năm 2018 cơ bản như năm 2017; khuyến khích các xã, thị trấn đăng ký tham gia thuyền đua nữ và các xã (An Ninh, Vạn Ninh, Trường Sơn) đăng ký tham gia thuyền đua trong những năm tới.

3. UBND các xã, thị trấn tuyên truyền Lễ hội đua thuyền truyền thống đến các thôn, bản, tiểu khu; vận động sự tham gia nhiệt tình, tích cực của đông đảo nhân dân; duy trì thuyền đua tham gia Lễ hội theo kế hoạch của huyện, đồng thời khuyến khích các xã chưa tham gia thuyền đua nam, nữ phấn đấu để tham gia kể từ năm 2018; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thuê mướn VĐV ngoài địa bàn làm ảnh hưởng đến chất lượng Lễ hội. Tích cực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao.

4. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp, thành viên Ban chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn, Ban tổ chức Lễ hội theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, gắn trách nhiệm cá nhân tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, nhất là đối với Lễ hội Đua thuyền truyền thống huyện, góp phần tổ chức thành công Lễ hội trong những năm tiếp theo.

5. Đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ huyện để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của huyện trong thời gian tới.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm Lễ hội Đua thuyền truyền thống và các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 02/9/2017; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cá nhân có liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường vụ Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ, BTC;
- Các phòng ban, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Vũ Ngọc Oanh

